



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ ๑๗๓๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้หน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรองอธิการบดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๒๑๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มอบอำนาจให้รองอธิการบดีทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี และให้หน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรองอธิการบดี นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี และเปลี่ยนแปลงการให้หน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรองอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๒ เรื่อง ให้หน่วยงานอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรองอธิการบดี ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะในส่วนของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ และให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๒๑๐๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล และรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังต่อไปนี้

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (รองศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร การพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานด้านตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการสอน ระบบพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ การบริการการศึกษา การพัฒนาระบบสหกิจศึกษา งานกิจการนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ การส่งเสริมวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ

กำกับดูแล ส่วนส่งเสริมวิชาการ ส่วนประชาสัมพันธ์ สถานพัฒนาคณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อัจหาญ) ทำหน้าที่สั่ง
และปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน การบริหารจัดการหน่วยวิสาหกิจ การหา
รายได้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง งานเลขานุการกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กำกับดูแล ส่วนบริหารสินทรัพย์ สุรสัมมนาการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี